

คู่มือออนไลน์

(9 ธันวาคม 2559)

โดย ธรรมาธิปติ

ดวงชะตาฉัน จะซื้อบ้านได้หรือไม่

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณพัทธนันท์ เกิดวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 เวลาประมาณ 17.00 น. (บวกลบไม่เกิน 10 นาที) กรุงเทพฯ เพศหญิง

คำถามแรก เรื่องงาน

คุณถามมาสั้นๆแบบนี้ ผมก็เลยไม่รู้ว่าจะตอบคำถามคุณไปในแนวทางไหนดี แต่จากที่ดูจากดวงดาวที่สัมพันธ์กับคุณแล้ว ก็เห็นว่า งานที่คุณทำน่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้คนจำนวนมาก เป็นงานที่เกี่ยวกับเอกสาร หรือบ้างครั้งอาจจะออกไปในทางวิชาการด้วยซ้ำ

อย่างไรก็ตาม ชีวิตของคุณอาจจะต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องงาน อยู่พอสมควร หรือ งานที่ทำไม่ค่อยต่อเนื่อง ต้องเปลี่ยนงานบ่อย หรือ งานที่ได้อาจจะไม่ค่อยเป็นที่พอใจ หรือ ให้ผมตอบแทนที่คุณพอใจนัก

ไม่ว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องงานอย่างไรก็ตาม งานที่คุณทำควรจะเป็นงานที่ต้องติดต่อ สัมพันธ์กับผู้คนมากๆ หรือ งานที่ต้องเข้าสังคม จะให้ผลดีกับคุณมากกว่า

ที่ต้องระมัดระวังก็คือ การประมาทเลินเล่อ การรักสนุก หรือ การชอบเสี่ยงดวง ก็เป็นเรื่องที่ควร จะหลีกเลี่ยง เพราะคุณไม่ค่อยมีดวงทางด้านนี้ และ อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับคุณได้

การทำเอกสารสัญญาเกี่ยวกับใครก็ตามต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจเกิดผลเสีย ทำให้เกิดเป็นคดี ความฟ้องร้องกันได้ กับน้องๆก็ต้องระมัดระวังในเรื่องความสัมพันธ์ เพราะอาจเกิดกระทบกระทั่งจน แยกแยกได้

คำถามที่สอง การเงินจะซื้อบ้านได้ไหม

ถ้าตอบคุณตรงๆตามดวงชะตา ก็ต้องบอกว่า ก่อนข้างจะยากมาก

ขยายความในเรื่องนี้ตามดวงชะตาของคุณก็คือ คุณเป็นคนใช้เงินเก่ง หรือ มักจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ มักจะเสียทรัพย์จากเพื่อนฝูง และ จากการเข้าสังคม

การเก็บทรัพย์ไม่อยู่นี้ ยังอาจจะก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณจนทำให้เครดิตทางการเงินของคุณเสียหาย เสียความเชื่อถือ จนอาจจะถึงกับถูกฟ้องร้องเป็นคดีความได้

หากคุณถูกฟ้องร้องเป็นคดีความแล้ว เกร็ดต่างๆที่จะใช้เป็นหลักฐานในการกู้เงินธนาคารก็จะหมดไป หากไม่มีธนาคารไหนให้กู้เงิน การจะซื้อบ้านก็คงจะเป็นเรื่องยาก

จึงควรระมัดระวังในการใช้จ่ายให้มาก ฝึกหัดการเก็บหอมรอมริบ ด้วยการเริ่มต้นทำบัญชีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ตามแนวทางของในหลวงรัชการที่ 9 และ ต้องใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามรายได้ ไม่งั้นอาจจะมีปัญหาการฟ้องร้องได้

ด้วยเหตุผลทั้งหลายนี้ จึงขอตอบคุณว่า โอกาสที่จะซื้อบ้านยากมาก ยกเว้นแต่ว่า คุณจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการใช้เงินของตัวเองเสียใหม่ ก็พอที่จะมีโอกาสบ้าง

คำถามสุดท้าย ทำงานต่างจังหวัดมีชัย

ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2559 ชีวิตคุณเจอกับเรื่องหนักๆมากมาย มีเรื่องให้เครียด ทั้งเรื่องงาน เรื่องหนี้สิน และ อาจจะเรื่องสุขภาพด้วยก็ได้

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2558 เป็นต้นมา คิดเริ่มมีความคิดที่จะย้ายที่อยู่อาศัย และ คิดอยากจะหาอะไรใหม่ๆทำ ซึ่งอาจจะเกี่ยวเนื่องกับต่างประเทศด้วย

แต่การย้ายที่อยู่อาศัยในช่วงนี้ ดูท่าว่าจะไม่ก่อผลดีให้แก่คุณนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาในเรื่องการเงินกำลังรอกคุณอยู่ข้างหน้า ในราวเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 และอาจมีผลกระทบค่อนข้างหนักต่อคุณด้วย ช่วงนั้นต้องระมัดระวัง ในเรื่องเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับงานให้มากด้วย

ขอให้โชคดีครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณพัทธนันท์ ช่วยดักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

หรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที่ tthammathihti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ ซึ่งเป็นคิวของคุณรัฐชิน ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนทะเลออกไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ ครับ)

